

ที่ GPSC 23300075/102/65

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งเรื่องการ โอนสิทธิทรัพย์สินเกี่ยวกับธุรกิจแบตเตอรี่ให้แก่บริษัทร่วมทุนซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไป  
ซึ่งสิทธิทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

สืบเนื่องจากสารสนเทศของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้นักลงทุนทราบถึงการจัดตั้งบริษัท นูอโว โพลัส จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “NUOVO PLUS”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และบริษัท อรุณพลัส จำกัด (“ARUN PLUS”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) โดย ปตท. ถือหุ้นใน ARUN PLUS ทางอ้อมร้อยละ 100) โดยบริษัทฯ และ ARUN PLUS ถือหุ้น ร้อยละ 49 และ ร้อยละ 51 ตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และสนับสนุนการลงทุนในห่วงโซ่ธุรกิจแบตเตอรี่ (Battery Value Chain) รายละเอียดตามที่ได้แจ้งแล้วนั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้บริษัทฯ โอนสิทธิทรัพย์สินเกี่ยวกับธุรกิจแบตเตอรี่ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่ NUOVO PLUS โดยธุรกิจแบตเตอรี่ต่าง ๆ ได้แก่

- ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่าย สัญญา และข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงานกำลังการผลิตเริ่มต้น 30 MWh ต่อปี ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง (โครงการ Flash)
- หุ้นสามัญร้อยละ 100 ในบริษัท GPSC-SG Holding Company ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 11.1 ในบริษัท Anhui Axxiva New Energy Technology Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งประกอบธุรกิจโรงงานผลิตแบตเตอรี่กำลังการผลิต 1 GWh ต่อปี รวมถึงสัญญาและข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (โครงการ Axxiva)

รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการโอนสิทธิทรัพย์สินเกี่ยวกับธุรกิจแบตเตอรี่” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา การขาย การดำเนินการ และการลงทุนในธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ของบริษัทฯ และ ปตท. ในอนาคตโดยผ่าน NUOVO PLUS

อนึ่ง ธุรกรรมการโอนสิทธิทรัพย์สินเกี่ยวกับธุรกิจแบตเตอรี่ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่ NUOVO PLUS นั้น เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

ซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.90 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน อ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้ขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 1.45 ซึ่งมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดทำสารสนเทศ และเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมทั้งไม่ต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการโอนสินทรัพย์ดังกล่าว ให้กับ NUOVO PLUS ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

นอกจากนี้ ธุรกรรมการ โอนสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับธุรกิจแบตเตอรี่ดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และของ NUOVO PLUS ดังนั้น NUOVO PLUS จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันคิดเป็นร้อยละ 2.32 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ **สิ่งที่ส่งมาด้วย**

อนึ่ง แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมการ โอนสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับธุรกิจแบตเตอรี่ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 แต่เนื่องจากคณะกรรมการของผู้ซื้อ (NUOVO PLUS) ยังไม่ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการ โอนสินทรัพย์ดังกล่าว ทำให้การเข้าทำธุรกรรมยังมีความไม่แน่นอน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมิได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันทีภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่เมื่อคณะกรรมการของผู้ซื้อ (NUOVO PLUS) ได้มีมติอนุมัติให้เข้าทำธุรกรรมการ โอนสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับธุรกิจแบตเตอรี่ดังกล่าวแล้วในวันนี้ บริษัทฯ จึงได้เปิดเผยข้อมูลการเข้าทำธุรกรรมต่อนักลงทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวัฒน์ พิทยศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02-140-4646, 02-140-1808, 02-140-1818 อีเมล ir@gpscgroup.com

สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

(1) วัน เดือน ปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้บริษัทฯ โอนสิทธิที่เกี่ยวกับธุรกิจแบตเตอรี่ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่บริษัท นูอโว พลัส จำกัด (ต่อไปนี้อธิบายว่า “NUOVO PLUS”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และบริษัท อรุณพลัส จำกัด (“ARUN PLUS”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) โดย ปตท. ถือหุ้นใน ARUN PLUS ทางอ้อมร้อยละ 100) โดยบริษัทฯ และ ARUN PLUS ถือหุ้นใน NUOVO PLUS ร้อยละ 49 และ ร้อยละ 51 ตามลำดับหนึ่งในวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง NUOVO PLUS เพื่อการพัฒนา การขาย การดำเนินการ และการลงทุนในธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ของบริษัทฯ และ ปตท. ในอนาคตโดยผ่าน NUOVO PLUS

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ NUOVO PLUS ได้มีมติอนุมัติให้เข้าทำธุรกรรมการโอนสิทธิที่เกี่ยวกับธุรกิจแบตเตอรี่ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ในวันเดียวกัน โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการตามสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565

(2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์

ผู้ขายสินทรัพย์	บริษัทฯ
ผู้ซื้อสินทรัพย์	บริษัท นูอโว พลัส จำกัด ซึ่ง ปตท. ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 51 และบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49
ลักษณะความสัมพันธ์	ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ (คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงจำนวนร้อยละ 42.53 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของ NUOVO PLUS (คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 51)

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

รายการ	รายละเอียด
ลักษณะรายการ	<p>บริษัทฯ จะโอนสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับธุรกิจแบตเตอรี่ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่ NUOVO PLUS ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่าย สัญญาและข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงานกำลังการผลิตเริ่มต้น 30 MWh ต่อปีที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง (โครงการ Flash)</li><li>• หุ้นสามัญร้อยละ 100 ในบริษัท GPSC-SG Holding Company ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 11.1 ในบริษัท Anhui Axxiva New Energy Technology Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งประกอบธุรกิจโรงงานผลิตแบตเตอรี่กำลังการผลิต 1 GWh ต่อปี รวมถึงสัญญาและข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (โครงการ Axxiva)</li></ul>
วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"><li>1. เพื่อสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในห่วงโซ่ธุรกิจแบตเตอรี่ (Battery Value Chain) จาก synergy ของกลุ่ม ปตท.</li><li>2. จัดโครงสร้างการลงทุนเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในการลงทุนและการบริหารงานในธุรกิจแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่แตกต่างจากธุรกิจปัจจุบัน</li><li>3. เพิ่มการเชื่อมโยงโอกาสการลงทุนในห่วงโซ่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV Value Chain) ของ ปตท. กับธุรกิจแบตเตอรี่</li><li>4. เป็นการสร้างความชัดเจนในการกำหนดภารกิจด้านแบตเตอรี่ในกลุ่ม ปตท.</li><li>5. นำผลตอบแทนที่ได้รับจากการโอนสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับธุรกิจแบตเตอรี่ไปใช้ต่อยอดการลงทุน ๆ ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ</li></ol>
มูลค่าซื้อขาย	เบื้องต้นประมาณ 2,428 ล้านบาท ซึ่งอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ (Asset sale and purchase agreement) และในกรณีนี้ ผู้ขายตกลงจะชำระส่วนต่างให้แก่บริษัทฯ ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2565
การชำระเงิน	วันที่ 1 เมษายน 2565
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	บริษัทฯ ต้องโอนทรัพย์สิน และหุ้น รวมทั้งสิทธิและภาระหน้าที่ภายใต้สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบริษัท NUOVO PLUS

(4) รายละเอียดของสินทรัพย์และมูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

บริษัทฯ จะโอนสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแบตเตอรี่ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการ โดยบริษัทฯ ให้แก่ NUOVO PLUS คิดเป็นมูลค่าเบื้องต้น 2,428 ล้านบาท<sup>1</sup> โดยมีรายละเอียดดังนี้

	(ล้านบาท)
1. เงินลงทุนในโครงการ Flash ซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงานกำลังการผลิตเริ่มต้น 30 MWh ต่อปี ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง	1,807
2. หุ้นสามัญร้อยละ 100 ในบริษัท GPSC-SG Holding Company ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นจำนวนร้อยละ 11.1 ในบริษัท Anhui Axxiva New Energy Technology Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งประกอบธุรกิจโรงงานผลิตแบตเตอรี่กำลังการผลิต 1 GWh ต่อปี	621
มูลค่ารวมสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป	2,428

4.1 ข้อมูลทั่วไปของ GPSC Singapore Pte. Ltd.

ชื่อบริษัท	GPSC Singapore Pte. Ltd. (GPSC-SG)
วันที่จัดตั้งบริษัท	19 กุมภาพันธ์ 2564
ประเภทธุรกิจ	ลงทุนในบริษัทอื่น
ทุนจดทะเบียน	16,020,100 ดอลลาร์สหรัฐ

4.2 สรุปฐานะการเงินของ GPSC-SG

หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	N/A	18,575,246.3
หนี้สินรวม	N/A	501,170.4
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	N/A	18,074,075.9

หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ

งบกำไรขาดทุน	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
รายได้	N/A	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด	N/A	(34,290.5)

\* ข้อมูลทางการเงินของ GPSC-SG นั้นอ้างอิงมาจากการเงินเฉพาะกิจการของ GPSC-SG ที่นำมาจัดตั้งงบการเงินรวมของ GPSC ปี 2564

<sup>1</sup> ราคาซื้อขายเบื้องต้นประมาณ 2,428 ล้านบาท อาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ (Asset sale and purchase agreement)

นอกจากนี้ กลุ่ม ปตท. ก็จะดำเนินการ โอนเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่กำลังดำเนินการอยู่ภายใต้โครงการ VISESS ให้แก่ NUOVO PLUS ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ การรับโอนทรัพย์สินจาก ปตท. โดย NUOVO PLUS ไม่ได้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ถือหุ้นใน NUOVO PLUS ไม่ถึงร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ NUOVO PLUS และ NUOVO PLUS ไม่ได้มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

**(5) เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ และการคำนวณขนาดรายการ**

การโอนสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับธุรกิจแบตเตอรี่ให้กับ NUOVO PLUS เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.90 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน อ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

เกณฑ์การคำนวณ	สูตรการคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	NTA ตามสัดส่วนของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป / NTA ของบริษัทฯ	(594.4 x 100%) / 104,877.8	0.57%
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิตามสัดส่วนของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป / กำไรสุทธิของบริษัทฯ	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากกำไรสุทธิของสินทรัพย์/บริษัทที่จำหน่ายไปมีผลขาดทุน	
3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	มูลค่าของสิ่งตอบแทน / สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	2,428 / 270,379.12	0.90%
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ / จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ	ไม่มีการออกหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทน	

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้ขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 1.45 ซึ่งมีความหมายว่าต่ำกว่าร้อยละ 15 บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดทำสารสนเทศ และเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งไม่ต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการโอน

สินทรัพย์ที่เกี่ยวกับธุรกิจแบตเตอรี่ของบริษัทฯ ให้กับ NUOVO PLUS ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

นอกจากนี้ การโอนสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับธุรกิจแบตเตอรี่ให้แก่ NUOVO PLUS ซึ่ง ปตท. ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 51 นั้น เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน “ประเภทรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันคิดเป็นร้อยละ 2.32 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

เกณฑ์การคำนวณเปรียบเทียบ	ขั้นตอนการคำนวณ	มูลค่า (ร้อยละ) อ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับธุรกิจแบตเตอรี่ / NTA ของบริษัทฯ	2,428 / 104,877.8 = 2.32%

หมายเหตุ: มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 104,877.8 ล้านบาท โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ จึงทำให้ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่ารวมประมาณ 2,428 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นขนาดรายการรวมร้อยละ 2.32 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่ารายการมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

อนึ่ง แม้จะพิจารณาประมาณการมูลค่าซื้อขายภายหลังจากการปรับปรุงราคาซื้อขายก็จะไม่ทำให้มูลค่าขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(6) **มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระราคา**

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับจากขายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแบตเตอรี่ คือ เงินสดจาก NUOVO PLUS เป็นจำนวนประมาณ 2,428 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับในวันที่ 1 เมษายน 2565 และอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ภายในวันที่ทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2565

การกำหนดมูลค่ารวมของรายการในครั้งนี้เป็นไปตามการเจรจกันระหว่างคู่สัญญาโดยมีการเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแบตเตอรี่ตามวิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าดังกล่าวให้ผลตอบแทนต่อบริษัทฯ ที่เหมาะสม

(7) **บุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย**

บริษัทฯ และ ปตท. มีกรรมการและผู้บริหารร่วมกัน ดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล		บริษัทฯ	ปตท.
1.	นายพนพล ปิ่นสุภา	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน
2.	นายอริคม เต็บศิริ	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
3.	นายวุฒิกร สติจิต	กรรมการ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
4.	นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธานเจ้าหน้าที่
5.	นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
6.	นายวรวัฒน์ พิทยศิริ	กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่



**(8) การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ โอนสิทธิที่เกี่ยวกับธุรกิจแบตเตอรี่ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่ NUOVO PLUS ในครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน ดังมีรายชื่อปรากฏตามข้อ 7 ข้างต้น เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้น กรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 6 ท่านดังกล่าว จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการในครั้งนี

**(9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้นมีความเหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ ดังนี้

**9.1 การเข้าร่วมลงทุนกับ ปตท. ในธุรกิจแบตเตอรี่**

**(ก) แนวโน้มของธุรกิจแบตเตอรี่**

แนวโน้มของธุรกิจแบตเตอรี่มีการเติบโตอย่างสูงในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ (Demand) จากระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) ซึ่งเป็นระบบที่สนับสนุนให้สามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ทั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม มาเก็บไว้ในแบตเตอรี่และนำมาใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพในเวลาที่ไม่มีการผลิตไฟฟ้าได้ อีกทั้ง แนวโน้มการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) จะเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความต้องการแบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างรวดเร็วและคาดว่าในอนาคตอันใกล้ รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง จะมีราคาที่แข่งขันได้กับรถยนต์สันดาปภายใน จึงจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญในอุตสาหกรรมรถยนต์ รถยนต์ไฟฟ้าจะมีสัดส่วนต่อปริมาณรถยนต์ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้อุปสงค์ของแบตเตอรี่เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นเดียวกัน

รัฐบาลของหลายประเทศต่างมีเป้าหมายร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันมีแหล่งกำเนิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากภาคขนส่งและภาคการผลิตไฟฟ้าเป็นหลัก ดังนั้น การสนับสนุนให้ประชาชนเลือกใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงาน จะเป็นการช่วยขับเคลื่อนการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามอนุสัญญาระหว่างประเทศได้ รวมถึงในส่วนของประเทศไทยที่ภาครัฐได้เริ่มมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ที่ชัดเจน มีแนวโน้มที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวให้มีศักยภาพแข่งขันได้ในระดับสากล ส่งผลให้มีกลุ่มบริษัทพลังงานระดับโลก กลุ่มบริษัทไฟฟ้าทั้งสัญชาติไทยและต่างชาติ ได้มีทิศทางเข้าลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่ เพื่อรองรับการเกิดอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานในประเทศไทยมากขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับตัวให้พร้อมตอบสนองต่อโอกาสทางธุรกิจพลังงานใหม่ (New Energy Business) และพร้อมรองรับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากการเข้ามาของผู้เล่นระดับสากล นโยบายการลงทุนร่วมกันกับ ปตท. ในธุรกิจแบตเตอรี่โดยมุ่งเน้นธุรกิจการผลิตแบตเตอรี่ (Battery Manufacturing) เพื่อใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน โดยใช้จุดแข็งความเชี่ยวชาญของแต่ละบริษัท ประกอบกับความแข็งแกร่งทางการเงินของ ปตท. จึงเป็นแนวทางออกในการร่วมลงทุนระหว่าง ปตท. และบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดหาเงินลงทุนและความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่ๆ โดยยังคงรักษาภาพลักษณ์และเพิ่มระดับการเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำในธุรกิจแบตเตอรี่ของประเทศและภูมิภาคได้

(จ) เป้าหมายการขยายการลงทุน

การร่วมทุนกับ ปตท. ใน NUOVO PLUS เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของการดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ของทั้งกลุ่ม ปตท. และบริษัทฯ ที่วางไว้ ดังนี้

- ปตท. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ และเป็นองค์กรด้านพลังงานของประเทศ มีแผนยุทธศาสตร์ที่จะทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เป็นผู้นำในด้านธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า โดยตั้งเป้าหมายในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของไทย ตามนโยบายรัฐที่ต้องการให้ประเทศไทยผลิตรถยนต์ไร้มลพิษ (Zero Emission Vehicle: ZEV) ให้มีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 30 ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในปี 2573 โดยคาดว่าจะมีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้ความสนใจมาตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยหลายราย จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนา Ecosystem ของการผลิตรถยนต์ที่สำคัญ เช่น แบตเตอรี่ ให้สามารถรองรับเป้าหมายดังกล่าวด้วย ซึ่ง ปตท. ได้พัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ และเริ่มเข้าสู่ธุรกิจการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว
- บริษัทฯ ได้เข้าสู่ธุรกิจแบตเตอรี่โดยการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบ SemiSolid มาตั้งแต่ปี 2557 และได้มีการสร้างโรงงานแบตเตอรี่ต้นแบบขนาด 30 MWh ต่อปี ตั้งอยู่ ณ ระยะเวลาของ พร้อมเปิดดำเนินการในไตรมาส 3 ปี 2564 โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายโรงงานเป็นขนาด 1,000 MWh ต่อปี เพื่อรองรับปริมาณความต้องการแบตเตอรี่ในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนของระบบกักเก็บพลังงาน และการใช้งานในรถพาดนะ 2 ล้อ และ 3 ล้อ นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัทผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีการผลิต SemiSolid เช่นเดียวกับโรงงานต้นแบบของบริษัทฯ
- อนึ่ง เนื่องจากธุรกิจแบตเตอรี่เป็นธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทันสมัย มีลักษณะการลงทุน ความเสี่ยงทางธุรกิจ และการบริหารงานที่แตกต่างจากธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ และ ปตท. ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และเพื่อสร้าง

ความสามารถการแข่งขันในธุรกิจและสร้างผลตอบแทนในระยะยาว จำเป็นต้องพิจารณาปรับโครงสร้างการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์

(ค) การเข้าร่วมลงทุนกับ ปตท. จะช่วยลดภาระในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมของบริษัทฯ

การเข้าร่วมลงทุนกับ ปตท. ในธุรกิจแบตเตอรี่ โดยผ่านบริษัทร่วมทุน จะช่วยลดภาระในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมของบริษัทฯ ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยตลอดหลักๆ ได้แก่

(1) การเข้าซื้อกิจการของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (GLOW) ในปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างเงินกู้ยืมจากการเข้าซื้อ GLOW โดยการเพิ่มทุนออกหุ้นกู้และจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม แล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2563

(2) การเข้าลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ ได้แก่

- การลงทุนในบริษัท Sheng Yang ซึ่งประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในไต้หวัน (กำลังการผลิตติดตั้งรวม 55.8 เมกะวัตต์ สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 90 ผ่านบริษัท บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด หรือ GRP ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับ ปตท. โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50)
- การลงทุนใน Avaada Energy Private Limited (AEPL) ซึ่งประกอบธุรกิจพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ในอินเดีย (กำลังการผลิตรวม 4,560 เมกะวัตต์ สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 41.6 ผ่าน GRSC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100)
- การลงทุนในโครงการ Changfang และ โครงการ Xidao ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งในไต้หวัน (กำลังการผลิตรวม 595 เมกะวัตต์ สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25 ผ่าน GRSC TW ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100) เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนการเติบโตตามแผนกลยุทธ์ ทั้งพลังงานหลักและพลังงานหมุนเวียน โดยมีเป้าหมายเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นนำ 1 ใน 3 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากกว่า ร้อยละ 50 ในปี 2573 บริษัทฯ จึงมีความต้องการเงินทุนเพื่อรองรับการเติบโตดังกล่าวจำนวนมาก ซึ่งต้องพิจารณาถึงเครื่องมือและโครงสร้างทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อรักษาอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ในระดับน่าลงทุน (Investment Grade)

(ง) ประโยชน์อื่น ๆ ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการร่วมลงทุนกับ ปตท.

(1) ปตท. (โดย ARUN PLUS ซึ่ง ปตท. ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100) จะเข้าร่วมลงทุนใน NUOVO PLUS โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อให้ NUOVO PLUS มีความพร้อมทางด้านบุคลากร เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ ทรัพยากร และเงินลงทุน ในธุรกิจ

แบตเตอรี่ รวมไปถึงการเชื่อมโยงโอกาสการลงทุนห่วงโซ่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV Value Chain) ของ ปตท. เข้ากับธุรกิจแบตเตอรี่ของบริษัทฯ เพิ่มโอกาสการขยายกำลังการผลิตแบตเตอรี่ให้มีขนาดใหญ่ในระดับ Giga scale ซึ่งจะสร้างความสามารถแข่งขันด้านต้นทุนการผลิตจาก Economy of scale และร่วมสร้างความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค ดังจะเห็นได้จากการที่ ปตท. และบริษัทฯ จะดำเนินการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การศึกษา วิจัยและดำเนินการพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ให้แก่ NUOVO PLUS

- (2) ARUN PLUS ซึ่งจะเป็นผู้ถือหุ้นใน NUOVO PLUS ร่วมกับบริษัทฯ ยังมีความความก้าวหน้าที่เด่นชัดจากการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง ARUN PLUS กับ บริษัทฟ็อกซ์คอนน์ กรุ๊ป (FOXCONN) เพื่อการลงทุนโรงงานผลิต Platform EV ในประเทศไทย รวมถึงพัฒนาการอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะสร้างอุปสงค์ของแบตเตอรี่ให้เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการร่วมลงทุนใน NUOVO PLUS จะเป็นการรวมทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแบตเตอรี่เข้าด้วยกันทำให้มีความพร้อมในการดำเนินการและพัฒนาธุรกิจแบตเตอรี่ไม่ซ้ำซ้อน สร้างโอกาส และเชื่อมโยงโอกาสการลงทุนห่วงโซ่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV Value Chain) ในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

- (จ) เป็นการสร้างความชัดเจนในการกำหนดภารกิจด้านแบตเตอรี่ให้กับ NUOVO PLUS ในขณะที่บริษัทฯ ยังคงเป็นแกนนำ (Flagship) ในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป

## 9.2 มาตรการในการบริหารจัดการของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

- (ก) การกำหนดขอบเขตการลงทุนในธุรกิจผลิตแบตเตอรี่

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และ ปตท. เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่ บริษัทฯ และ ปตท. ได้กำหนดแนวทางร่วมกันในการให้ NUOVO PLUS เป็นแกนนำในการลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่ในอนาคต

ในขณะที่ บริษัทฯ ในฐานะแกนนำ (Flagship) ในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. ธุรกิจของบริษัทฯ จะครอบคลุมการพัฒนาและลงทุนในธุรกิจหลักดังนี้

- ธุรกิจพลังงานหลัก (Conventional energy)
- ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) ทุกประเภททั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ยกเว้นธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar energy) และธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (Wind energy) ในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ จะลงทุน

ร่วมกับ ปตท. ผ่าน GRP ทั้งนี้ สำหรับธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่ GRP พิจารณาไม่ลงทุน บริษัทฯ อาจพิจารณาลงทุนได้ตามความเหมาะสม

- ธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน และธุรกิจพลังงานอนาคต (New S-Curve) เช่น ธุรกิจ Digital energy platform และ เทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานอื่น เช่น Hydrogen และ Carbon Capture เป็นต้น

(ข) แนวทางการดำเนินธุรกิจในธุรกิจผลิตแบตเตอรี่

บริษัทฯ และ ปตท. (โดย ARUN PLUS ซึ่ง ปตท. ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100) จะเข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิ หน้าที่และกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจของ NUOVO PLUS โดยทั้งบริษัทฯ และ ปตท. ต่างประสงค์จะสนับสนุนการพัฒนาและลงทุนในธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ในอนาคต ผ่าน NUOVO PLUS เท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ NUOVO PLUS ปฏิเสธไม่ลงทุน ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ หรือ ปตท. อาจพิจารณาลงทุนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและต่อเนื่องของธุรกิจหลักต่อไป

ในการดำเนินธุรกิจแบตเตอรี่ของ NUOVO PLUS จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ NUOVO PLUS จะอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทของ NUOVO PLUS ซึ่งแต่งตั้งขึ้นจากตัวแทนร่วมกันของบริษัทฯ และ ปตท. โดยจะปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ NUOVO PLUS เป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธุรกิจแบตเตอรี่ เป็นเพียงธุรกิจส่วนหนึ่งของธุรกิจ S-Curve ของบริษัทฯ ดังนั้นในการร่วมลงทุนเพิ่มเติมของ NUOVO PLUS ในอนาคต บริษัทฯ ต้องพิจารณาถึงความเพียงพอความเหมาะสม แผนการลงทุนในธุรกิจอื่นของบริษัทฯ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุน และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดประกอบกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดกรณีสัดส่วนการลงทุนใน NUOVO PLUS เปลี่ยนแปลงได้ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาสัดส่วนการลงทุนเพื่อให้ NUOVO PLUS เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ต่อไป

(10) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 9

ไม่มีกรรมการท่านใดมีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในข้อ 9